

## คำกล่าวนำ

แผนดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน โครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ที่ดำเนินการโดย งบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มาจัดทำแผนดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนดำเนินจักได้นำแผนดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จักได้นำแผนดำเนินงานนี้ ไปปฏิบัติ เพื่อความความสุขของ ประชาชนในตำบลรวมไทยพัฒนาต่อไป

## คำนำ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ต้องการ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก รายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรม การพัฒนาที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในพื้นที่ ได้อย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา